

ธอมสัน รอยเตอร์เฉลิมฉลองความสำเร็จด้านการ ปรัวรรตเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบรางวัล ณ งานFX Trading Awards ของธอมสัน รอยเตอร์

ลอนดอน, กรุงเทพฯ - 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 - เมื่อวานนี้ บริษัทธอมสัน รอยเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำของโลกสำหรับภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Thomson Reuters FX Trading Awards ครั้งที่ 4 แก่สถาบันการเงินแห่งประเทศไทย ภายในงานThomson Reuters FX Community Forum ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพฯโดยมีคุณผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว



ณ งาน Thomson Reuters FX Community Forum คุณผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทรรศนะในหัวข้อ“ความท้าทายที่มากับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุนครั้งใหญ่” (the challenges brought by “the great rotation”) ต่อเหล่านักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นซึ่งเดินทางมาร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ลงทุนครั้งใหญ่เป็นกระแสการไหลเวียนเงินทุนจากการออกพันธบัตรกับตราสารทุนที่ตลาดปรัวรรตเงินตราต่างประเทศต่างมีปฏิริยาตอบรับกับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้

จากการข้อมูลของธอมสัน รอยเตอร์พบว่าสภาวะการซื้อขายปรัวรรตเงินตราต่างประเทศในไทยยังเป็นบวกอย่างต่อเนื่องสวนทางกับพื้นฐานเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยข้อมูลของธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยประสบความสำเร็จในการฟื้นตัวภายหลังวิกฤตมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554 และมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจะมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้แก่ตลาดปรัวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยที่มีเติบโตแล้ว

ธอมสัน รอยเตอร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศไทยและในปีพ.ศ. 2549 ธอมสัน รอยเตอร์เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐผ่านทางบริการจับคู่การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้ประกาศเปิดตัวบริการ Matching for Thai Baht (THB) onshore swaps เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย

“ธอมสัน รอยเตอร์มีพันธกิจที่จะส่งมอบโซลูชันและบริการที่หลากหลายและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนมาอย่างยาวนานจากเหล่านักลงทุนในประเทศไทย” มร. ไนเจล พูลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายด้านบริการธุรกรรมการเงินประจำภูมิภาคเอเชียของธอมสัน รอยเตอร์ กล่าวพร้อมเสริม “การเข้าซื้อกิจการ FXall ได้เติมเต็มธุรกิจจับคู่เงินบาท (Thai Bath Matching) ของเราและเราจะให้การสนับสนุนตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศในไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

การเข้าซื้อกิจการFXallของธอมสัน รอยเตอร์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศระหว่างหลายธนาคารในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบการบริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศอันทันสมัยที่สุดให้แก่ลูกค้าเพื่อให้มีความครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดของการค้นหาราคาบริการและการดำเนินการหลังการซื้อขาย

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายที่สูงและยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากวงการซื้อขายทั่วโลกโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2556 ธอมสัน รอยเตอร์รายงานว่าปริมาณซื้อขายในตลาดสปอตทั่วโลกโดยเฉลี่ยต่อวันสูงถึงกว่า 1.37 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯขณะที่ปริมาณการซื้อขายของ FXall สูงแตะ 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

งานประกาศรางวัลด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (FX Awards) สำหรับวงการการเงินประเทศไทยของธอมสัน รอยเตอร์จัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและสภาพคล่องในตลาดปริวรรตเงินตราของไทยและเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลนั้นได้รับการคัดเลือกจากปริมาณการซื้อขายและการให้ข้อมูลด้านราคาผ่านระบบซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของธอมสัน รอยเตอร์

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “รางวัลที่ทำการมอบให้นี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางธุรกิจอันโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องแสดงความยกย่องชื่นชมที่มีต่อความพยายามเพื่อยกระดับประสิทธิภาพตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของไทยอีกด้วย”

สถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศสาขาต่างๆของธอมสัน รอยเตอร์ ได้แก่

1. 1. สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐ/บาทยอดเยี่ยม (จากระบบซื้อขายDealing Spot Matching)

รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1:ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: ธนาคารกสิกรไทย

1. 2. สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม (จากระบบซื้อขายDealing Spot Matching)

รางวัลชนะเลิศ:ธนาคารโตเกียว มิทซูบิชิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: ธนาคารเจพี มอร์แกน เชส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: ธนาคารกรุงเทพ

1. 3. สาขาผู้จัดสรรสภาพคล่องสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม (จากระบบซื้อขายRTFX)

รางวัลชนะเลิศ:ธนาคารธนาชาต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: ธนาคารกสิกรไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: ธนาคารกรุงไทย

1. 4. สาขาผู้ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: ธนาคารซีทีบีแบงก์

1. 5. สาขาผู้ให้อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศ: ธนาคารทหารไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: ธนาคารซีทีแบงก์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2: ธนาคารไทยพาณิชย์

เกี่ยวกับธอมสัน รอยเตอร์ในประเทศไทย

ธอมสัน รอยเตอร์เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ มากกว่า 100 ปีแล้วและปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,200 คน โดยธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทได้อยู่ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินกฎหมายภาษีและบัญชีธุรกิจด้านการรักษาสุขภาพรวมถึงบริการด้านข่าวของรอยเตอร์และบริการสื่ออื่นๆ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของธอมสัน รอยเตอร์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยและเป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานCMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานของธอมสัน รอยเตอร์ในกรุงเทพฯ นับเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก

นอกจากนี้ธอมสัน รอยเตอร์ ยังมีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในประเทศไทยและพนักงานจำนวนมากได้สละเวลาให้กับโครงการเพื่อชุมชนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 มูลนิธิธอมสัน รอยเตอร์ ก็ได้ทำการบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยและครอบครัว

เกี่ยวกับธอมสันรอยเตอร์

ธอมสัน รอยเตอร์เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้านข้อมูลสำหรับธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญโดยผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเข้ากับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงในวงการการเงินและความเสี่ยงกฎหมายภาษีและการบัญชีทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงตลาดสื่อโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรข่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กและมีศูนย์ดำเนินงานที่สำคัญอยู่ในลอนดอนและเมืองอীগแกน รัฐมินนิโซต้าโดย
ทอมสัน รอยเตอร์มีพนักงาน 60,000 คนและเปิดดำเนินการในกว่า 100 ประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม
เต็มได้ที่ www.thomsonreuters.com